



จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 ประจำเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม

อบต.คบบาง ผู้นำชุมชนและวัดคบบาง ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม โดยในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬา การละเล่นและมหรสพ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของคนในตำบล เป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อบุคคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในตอนค่ำของวันที่ 5 ธันวาคม ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรกันอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด คุณกมลฉัตรรงค์ พงษ์เจริญ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีฯ



ทรงพระเจริญ

วันเด็กแห่งชาติ 2559



อบต.คบบาง ร่วมกับผู้นำชุมชนและ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม ณ สนามกีฬา อบต.คบบาง โดยในงานจัดให้มีการแสดงของเด็ก ๆ กิจกรรมการละเล่น เกมสักรางวัล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้าน และร้านค้าในพื้นที่ จัดเตรียมอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม มาให้บริการแก่น้องๆ นักเรียน และได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีที่ห้างร้านต่างๆ จำนวนมาก



การประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมตำบล

การประชุมประชาคม จี ดขึ้นเพื่อบูรณาการ
แผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยดำเนินการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์



งานพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของ
ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคน มุ่งเน้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงปลอดภัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปัจจุบัน ในการนี้ อบต. คมบาง ได้จัดทำ โครงการต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้จัดสรรงบประมาณ
และประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้

- รางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในระดับดี ปี 2558
- ผ้าห่มกันหนาว สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 70 ผืน
- เงินปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการ
สงเคราะห์ บ้านนางสมร ภูมิภักดี จำนวน 90,000.- และ
ปรับปรุงห้องน้ำ บ้านนางเรไร มณีวิงษ์ จำนวน 30,000.-
- เงินซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุที่ยาก จน บ้าน
นายณรงค์ ชันติกะโร จำนวน 20,000.-
- เงินช่วยเหลือผู้พิการ (งานวันผู้พิการ) นางอำพร
ทรัพย์อยู่ จำนวน 2,000.-
- เงินช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละ
2,000.- จำนวน 20 ราย



องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง ขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี,
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานการเคหะแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

กีฬาตำบลคบบาง 2559

กีฬา.. กีฬา.. เป็นยาวิเศษ

อบต.คบบาง จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทำบล เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และปลูกกระแสรักสุขภาพ ในทุกเพศทุกวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพและภาวะด้านการศึกษา อื่นทั้งยังมุ่งเน้นให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, วู้ดบอล, เปตอง, การละเล่นสะบ้า และการประกวดร้องเพลง

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านลงแข่งขันเป็นจำนวนมาก เรียกเสียงหัวเราะจากกองเชียร์ ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน



ขอขอบคุณผู้บริหารส่วนตำบลคบบาง ขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อบต. คบบาง อบต. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต. รวมทั้งผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา นักกีฬาและกองเชียร์ทุกท่าน

คลินิกเกษตรและจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลคมบาง

อบต.คมบาง และเกษตรกรชาวตำบลคมบาง ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด คุณ สมศักดิ์ ประสิษฐโอหมะทานนท์ ตามโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่” โดยออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานเหล่ากาชาดบริการตรวจวัดสายตา และแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษา และรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการจักรยานเรียนดี มีการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น บริการตรวจรักษาโรคแจกเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ การจัดแสดงสาริตและจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บริการตัดผมและเสริมสวย บริการทำหมันสุนัขและแมว ซึ่ง โครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก



บรรณาธิการ : ส.ต.ท.ประโยชน์ สนิทกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
คณะทำงาน : สำนักงานปลัด อบต. คมบาง
ผู้ออกแบบและจัดทำ : น.ส.จันทิมา นิสสัยสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล



การประชุมสภา สมัยสามัญ/2559



งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการก่อสร้างห้องน้ำหลังห้องประชุม อบต.



- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่ 9 และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายภายในหมู่ 1



องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
36 หมู่ 9 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร/โทรสาร 0-3939-7066
Email : sao_kombang@live.com
Website : www.kombang.com